

แคนาดาออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา จากกระดานข่าวของสำนักงานสารสนเทศเพื่อการเดินเรือ (Bureau Veritas) ได้รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาได้ออกกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์นำเข้าและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีส่วนประกอบของสารปรอท รวมทั้งป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

๑. กำหนดรายการผลิตภัณฑ์และปริมาณสูงสุดของสารปรอทในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท จำนวน ๔๖ รายการ เช่น สารปรอทในวัสดุอุดฟัน (ไม่จำกัดปริมาณของสารปรอท) หลอดประหยัดไฟที่มีกำลังไฟ ๒๕ วัตต์ (๔ มิลลิกรัม/หลอด) หลอดไฟหน้ารถยนต์ (๑๐ มิลลิกรัม/หลอด) เครื่องตรวจวัดรังสี (ไม่จำกัดปริมาณของสารปรอท) และตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการผลิตโพลียูรีเทน (ไม่จำกัดปริมาณของสารปรอท) เป็นต้น

๒. รายการสินค้าที่ไม่ถูกนำมาบังคับใช้กับกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ขยะผลิตภัณฑ์ที่มีอายุใช้งานที่ถูกกลavnนำมาใช้ใหม่ (recycled) อาหาร/ยา/หรือเครื่องสำอางเป็นไปตามกฎหมายอาหารและยา ผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากแบตเตอรี่ที่มีความเข้มข้นของสารปรอท ๐.๐๐๐๕% หรือน้อยกว่าของน้ำหนักวัตถุดิบทั้งหมด และสินแร่/สารสกัดและผลพลอยได้จากการผลิตโลหะ เป็นต้น

๓. ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใดอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารปรอทจะต้องระบุรายละเอียดบนฉลาก/การประทับตรา/หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของบรรจุภัณฑ์ เช่น ข้อความ “*contain mercury/contient du mercure*” ระดับขั้นตอนการใช้อย่างปลอดภัยและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้ระบุที่อยู่เว็บไซต์หรือรายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อและทางเลือกในการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้รายละเอียดอื่นๆบนฉลาก ได้แก่ ขนาดของตัวอักษรอย่างน้อย ๑๐ points /สูงไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร/สีตัวอักษรจะต้องแตกต่างจากพื้นหลังและแสดงภาษาราชการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

๔. การตรวจสอบปริมาณสารปรอทจะดำเนินการโดยห้องแล็บที่ได้รับการรับรองโดยชาวแคนาดาภายใต้องค์มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO/IEC17025:2005 หรือโดยห้องแล็บที่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอบเขตการรับรองซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการวิเคราะห์

กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความเคลื่อนไหวการกำหนดมาตรฐานและการปรับแก้ไขมาตรการ/กฎระเบียบต่างๆของประเทศคู่ค้าของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะประสานเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตและปรับปรุงสินค้าให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ ประเทศคู่ค้ากำหนดได้อย่างทันท่วงที ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bureauveritas.com/wps/connect/bv_com/group/home/about-us/our-business/cps/whatsnew/bulletins/canada_mercury_regulations?presentationtemplate=bv_master_v๒/news_full_story_presentation_news_v๒